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บริษัท มันคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน)  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2566 

           

เวลาและสถานที 

 ประชุมเมือวันพุธที 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน ์1-4 ชัน 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 

กรุงเทพ ลมุพินี พารค์ เลขที 952 ถนนพระรามที 4 แขวงสริุยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

เริมการประชุม 

 นายศกัดชิยั วิรุฬหชี์ว เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ต่อทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ของบริษัทมาเขา้ร่วมประชุมทงัดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 121 ราย นบัเป็นจาํนวนหุน้ได ้769,666,587 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทงัหมด 1,091,205,066 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.5336 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท ซงึครบเป็นองค์

ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ทงันี บรษัิทกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ของบรษัิทประจาํปี 2566 ในวนัที 31 มีนาคม 2566 (Record Date) 

 เลขานกุารทปีระชมุไดแ้นะนาํกรรมการของบริษัททีเขา้รว่มประชมุ ดงัน ี

 1.  นายสุเทพ  วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสิทธิ    โภคาชยัพฒัน ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 3. นางสาวรชันี  มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4. นางสิริพรรณ ลีวานนัท ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นายอฏัฐ ์ทองใหญ่  อศัวานนัท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 6.  นายชยัยพล     ทิมสุธีพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทงันี กรรมการบรษัิทมีจาํนวน 7 คน เขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทงัหมด  

 ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จาํกัด ทาํหน้าทีเป็นคนกลางและ

ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั ทีเขา้ร่วมประชุมคือ นางสาวชรินรัตน ์                    

นพรมัภา 

 บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ทาํหนา้ทีในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

 เลขานุการทีประชมุไดชี้แจงขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชมุและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

ใหท้ีประชุมทราบว่าเพือความสะดวกและรวดเรว็ในการประชมุผูถ้ือหุน้จะปฏิบตัิดงันี 



สงิทีส่งมาดว้ย 1 

 

                                                                                2 

 

 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือ                 

งดออกเสียง ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิหรือเหน็ดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรษิัท  

 2. ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกรอกมติพรอ้มทังลงชือ

ในใบลงคะแนนเสียงทีบรษัิทไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้ตอนทีลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุแลว้  

 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุ้นทีตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึงรายมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึงเท่านนั 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ไปหกัออกจาก

จาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสียง สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงทีเหน็ดว้ย 

 5. การลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานทีประชมุจะมอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชมุช่วยสอบถาม

มตจิากทีประชมุและแจง้ผลการลงมติใหที้ประชมุทราบในแต่ละวาระต่อไป 

 เลขานุการทีประชมุไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบว่า เมือวนัที 5 ตลุาคม 2565 ถงึวันที 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้

เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือเขา้รบัการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

บริษัทในปี 2566 ซึงไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิมเติมหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และเมือวันที 27 

มีนาคม 2566 ถึงวันที 20 เมษายน 2566 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าเกียวกับการประชุมสามัญ                  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ซงึกไ็ม่มีผูใ้ดสง่คาํถามล่วงหนา้ 

 เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า เพือเป็นการป้องกัน ลดความเสียงจากการสัมผัส และรักษา

สขุอนามยั ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทประจาํปี 2566 บริษัทจึงไดง้ดการจัดไมโครโฟนไวใ้หผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นมีคาํถามสามารถส่งคาํถามโดยเขียนลงในกระดาษทีบริษัทได้จัดเตรียมไว้และส่งให้กับ

เจา้หนา้ทีของบริษัท 

 หลงัจากนนั เลขานุการทีประชมุไดเ้รียนเชิญนายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธาน           

ทีประชมุเพือกล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีไดม้าเขา้ร่วมประชมุในวันนีและไดก้ล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชุม                     

ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

วาระท ี1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2565 

 ประธานเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2565                     

ซงึประชุมเมือวนัที 26 เมษายน 2565 และบริษัทไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุแลว้ 

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม 

ประธานจงึขอใหที้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 127 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

769,763,301 หุน้ 
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 หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 

2565 ว่าถกูตอ้ง โดยทีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        769,763,301 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000  

  ไมร่บัรอง   จาํนวน                          0    เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ          0.0000     

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0 เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 

2565 (แบบ 56-1 One Report) 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวรสทิธิ โภคาชยัพฒัน ์ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของบรษิัทช่วยชีแจงรายละเอียด                

ในวาระนีใหที้ประชุมพิจารณา   

 ประธานเจ้าหน้าทีบริหารไดชี้แจงต่อทีประชุมว่า บริษัทมีแผนการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ                

ปี 2565 แยกตามประเภทธุรกิจโดยมีรายละเอียดดงันี 

 1.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์การขายอสังหาริมทรัพยเ์พืออยู่อาศัยและทีดินเปล่า บริษัทมีรายได้จาก                      

การขายอสงัหาริมทรพัยร์วม 1,791 ลา้นบาท โดยรายไดด้ังกล่าวมาจากการขายอสังหาริมทรพัยบ์า้นแนวราบ (ไม่รวม

รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่า) จาํนวน 1,278 ลา้นบาท อตัรากาํไรขันตน้ 25.4% ลดลงเล็กน้อยเมือเปรียบเทียบกับ                

ปี 2564 ทีมีอตัรากาํไรขนัตนั 26.1% เนืองจากในปี 2565 ความตอ้งการบา้นพกัอาศยัในตลาดทีอยู่อาศยัลดลง ซงึเป็นไป

ตามสภาพเศรษฐกิจทีอยู่ระหว่างการฟืนตัวภายหลังจากสถานการณ ์Covid-19 และแนวโน้มอัตราดอกเบียทีสูงขึน                         

การแข่งขันในตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสูงขึน ผูป้ระกอบการรายใหญ่ไดป้รบัเปลียนจากการสรา้งอาคารชดุพักอาศยัมา

เป็นบ้านเดียวและทาวน์เฮ้าส์เพิมมากขึน เพือรับมือกับการแข่งขัน บริษัทจึงได้เลือนการเปิดตัวโครงการใหม่                           

รวมทงัควบคมุตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ  

นอกจากนีในส่วนของรายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าในปี 2565 มีรายไดร้วม 513 ลา้นบาท โดยมีกาํไรขนัตน้ 

344 ลา้นบาท ดงันนั ในปี 2565 การขายอสงัหาริมทรพัยเ์พืออยู่อาศยัและทีดินเปล่า บริษัทจงึมีกาํไรขนัตน้รวม 668 ลา้น

บาท เพิมขึน 222.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เพิมขึน 37.3% เมือเปรียบเทียบกบัปี 2564 ซงึมีอตัรากาํไร

ขนัตน้ 18%  

2. ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าและการบริการบริหารอสงัหารมิทรพัย ์ในปี 2565 มีรายไดจ้าํนวน 490 

ลา้นบาท เพมิขนึ 28% เมือเทียบกบัปี 2564 กาํไรขนัตน้รวม 62%  

3.ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ Health & Wellness ในปี 2565 มีรายได้จาํนวน 57.3 ล้านบาท ขาดทุน

จาํนวน 95 ลา้นบาท ซงึมีผลขาดทุนน้อยลงเมือเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึงมีผลขาดทุน 107 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม                      

ถึงแมใ้นช่วงครึงปีหลังของปี 2565 จะมีนักท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิมขึน แต่รายได้และจาํนวน

ชาวตา่งชาตทีิเขา้มาใชบ้ริการก็ยงัไม่ถงึเปา้ทีบรษิทัไดต้งัไว ้



สงิทีส่งมาดว้ย 1 

 

                                                                                4 

 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2565 เท่ากับ 2,562 ล้านบาท ลดลง 759 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.8%                               

เมือเปรียบเทียบกับปี 2564 ทีมีรายได้รวม 3,321 ล้านบาท ผลการดาํเนินงานในปี 2565 ขาดทุน 35.8 ล้านบาท                               

โดยมีผลขาดทุนลดลงเมือเปรียบเทียบกบัปี 2564 ซงึมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 185.3 ลา้นบาท  ในส่วนของอตัราส่วน

กาํไรขันต้นจากธุรกิจการให้เช่าและบริการต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็น 43.8% เพิมขึน 16.3%                                  

เมือเทียบกบัปี 2564 

 นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหาร ไดร้ายงานเรืองความคืบหน้าในการพัฒนาธุรกิจโรงงานและ

คลงัสินคา้ใหเ้ช่า ซงึดาํเนินงานโดยบรษัิท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“พรอสเพค”) มีรายละเอยีดดงันี 

 พรอสเพค เป็นผู ้นาํในด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ก่อตังเมือปี 2553 โดยโครงการแรก                         

คือ Bangkok Free Trade Zone (“BFTZ 1”) เนือทีโครงการประมาณ 1,000 ไร่ ตงัอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.24 

สามารถพัฒนาเป็นพืนทีโรงงานและคลังสินคา้ให้เช่าไดป้ระมาณ 400,000 ตารางเมตร  ปัจจุบนัพรอสเพคมีจาํนวน

โครงการเพิมขึนเป็น 6 โครงการ พฒันาเป็นพืนทีโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าแล้วกว่า 600,000 ตารางเมตร และมีแผน                                

จะกอ่สรา้งเพมิขนึอกีกว่า 400,000 ตารางเมตร ภายใน 2 ปีนี 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์พรอสเพค                     

โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (เดิมชือ ทรัสตเ์พือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และ                          

อินดัสเทรียล) (“PROSPECT REIT”)  ได้ซือโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเนือทีประมาณ 219,000 ตารางเมตร                     

ในราคาค่าตอบแทนประมาณ 3,500 ลา้นบาท และในช่วงเดือนมีนาคมของปี 2565 ไดซ้ือทรพัยส์ินเพิมเติมอีกประมาณ 

1,790 ลา้นบาท ทาํใหปั้จจุบัน PROSPECT REIT  มีพืนทีใหเ้ช่ารวมกว่า 292,000 ตารางเมตร โดยมีสินทรัพยม์ูลค่า                      

รวมกว่า 5,300 ล้านบาท  และบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จํากัด (ซึงเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท                      

โดยพรอสเพคซงึเป็นบรษิัทย่อยของบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9) เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์PROSPECT REIT  

พรอสเพคมีรายไดค้่าเช่าและบริการจาํนวน 318 ลา้นบาท เพมิขนึ 17% เมือเปรียบเทียบกบัปี 2564 ทีมีรายได ้

จาํนวน 270 ล้านบาท และเมือรวมกับรายได้อืนๆ ทาํให้พรอสเพคมีรายได้รวมเท่ากับ 490 ล้านบาท เพิมขึน 28%                           

เมือเทียบกับปี 2564 ทีมีรายได้รวม 381 ล้านบาท กาํไรจากผลการดาํเนินงานก่อนดอกเบียภาษีและค่าเสือมราคา 

(“EBITDA”) เป็นจาํนวน 363 ลา้นบาท เพิมขึน 28% เมือเทียบกบัปี 2564 ทีมี EBITDA 284 ลา้นบาท กาํไรสุทธิเพิมขึน

จาก 24 ลา้นบาท เป็น 48 ลา้นบาท พืนทีทีมกีารเชา่เท่ากบั 149,022 ตารางเมตร เพมิขนึ 19% เมือเปรียบเทียบกบัปี 2564 

อตัราการเช่าเฉลีย 87% คา่เชา่เฉลีย 178 บาท/ตารางเมตร  

เดิมบริษัทมีการลงทุนใน PROSPECT REIT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.92 ของจาํนวนหน่วยทรัสต์ทีออก                           

และเสนอขายหรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 218 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมีนาคมของปี 2566 บริษัทไดมี้การลงทุนเพิมโดยเป็น                      

การเพิมทุนใน PROSPECT REIT อีกประมาณ 100 ลา้นบาท โดยมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรพัย ์(Yield) 

ในปีแรกเท่ากบั 11.1 % และหลงัจากปีแรกอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในสนิทรพัยป์ระมาณ 8-9%   

 ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารไดชี้แจงเกียวกบัการดาํเนินงานธรุกจิใหบ้ริการดา้นสุขภาพภายใตก้ารดาํเนินงานของ

บรษัิท อารเ์อก็ซ ์เวลเนส จาํกดั (“RX Wellness”) เพือดาํเนินกจิการทีเกียวกบั Health & Wellness เนืองจากบรษิทัเล็งเห็น

ว่าประเทศไทยมีชือเสียงในดา้นการแพทย ์การสาธารณสขุ และการบริการ เป็นศนูยก์ลาง Medical Hub และการเติบโต

ของธุรกจิ Wellness ทีโดดเด่นและน่าสนใจ  



สงิทีส่งมาดว้ย 1 

 

                                                                                5 

 

 โครงการแรกของ RX Wellness คือ โครงการ รักษ เวลเนส บางกระเจ้า (RAKxa Wellness & Medical 

Retreat at Bangkrachao) ริมแม่นาํเจา้พระยา โดยเปิดดาํเนินการในไตรมาส 4 ของปี 2563 เป็นศูนยบ์รูณาการสุขภาพ

แบบองคร์วม ดูแลดว้ยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละการบาํบดัเพือป้องกนัการเกิดปัญหาสุขภาพ การฟืนฟูสุขภาพให้

แข็งแรง ใหบ้ริการ treatment และ medical กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้ high-end ทีตอ้งการดูแลรกัษาสุขภาพ

โดยการปอ้งกนัก่อนเกิดโรค 

 สาํหรบัการใหบ้ริการมีโปรแกรมและแพ็คเกจต่างๆ เช่น การแกไ้ขการนอนหลบั ลา้งสารพิษ การฟืนฟรู่างกาย 

เวชศาสตรช์ะลอวยั ซึงออกแบบโปรแกรมเป็นรายบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้ ศูนยบ์ูรณาการสุขภาพแบบองคร์วมจะดาํเนินการ

ภายใต ้RX Wellness ส่วนเทคโนโลยีและเวชศาสตรท์างการแพทยด์าํเนินการโดยบริษัท ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ ์จาํกัด 

(Vitallife Allianz Co.,Ltd) ซงึเป็นบรษิัทยอ่ยของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

 ปี 2565 โครงการ รกัษ เวลเนส บางกระเจา้ มีอตัราส่วนการเขา้พกัเฉลียเท่ากบั 15-20% เพมิขนึจากปี 2564  

 ในเดือนมีนาคมของปี 2566 บริษัทไดเ้ปิดดาํเนินการโครงการใหม่ คือ โครงการอารเ์อ็กซวี์ เวลเนส วิลเลจ 

(RXV Wellness Village Sampran) ตงัอยู่ที อาํเภอสวนสามพราน จงัหวดันครปฐม เป็นศนูยบ์รูณาการสุขภาพแบบองค์

รวมพรอ้มโรงแรมทีพัก หอ้งจัดประชุม/สัมมนา ในบริเวณพืนทีของสวนสามพรานซึงแวดล้อมดว้ยธรรมชาติ ภายใต้

แนวความคิด “Everyone’s Wellness” สาํหรบักลุ่มลกูคา้ในประเทศ กลุ่มลกูคา้ประชมุ/สมัมนา และท่องเทียวเชิงสขุภาพ

และบรษัิทตงัเป้าจะนาํพาแบรนด ์RAKxa ใหป้ระสบความสาํเรจ็เป็นทีรูจ้กัทงัในประเทศและต่างประเทศ                          

 ทงันี บรษิัทมีแผนทีจะดาํเนินธุรกิจโดยการพฒันา 3 ธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้เป็นธุรกจิหลกัของบรษิัทต่อไป  

สาํหรบัเปา้หมายและกลยทุธข์องปี 2566 ทีบรษัิทไดว้างไว ้มีดงันี 

1. พรอสเพคตงัเป้าจะก่อสรา้งพืนทีคลังสินคา้และโรงงานใหแ้ลว้เสร็จอีกประมาณ 261,000 ตารางเมตร 

(รวมสว่นทีลงทุนในบรษิทัรว่มทุน) 

2. โครงการ BFTZ 5 วังน้อย จะส่งมอบพืนทีก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 40,139 ตารางเมตร ให้แก่ Siam 

Makro ในไตรมาส 2 ของปี 2566  

3. ตงัเปา้ยอดขายอสงัหารมิทรพัยที์ประมาณ 1,400 ลา้นบาท จากโครงการทีเปิดขายอยู่แลว้ในปัจจบุนั 

4. ตงัเปา้ขายทีดนิเปล่าทีไม่พรอ้มพฒันาประมาณ 2,100 ลา้นบาท กาํไรกอ่นภาษีประมาณ 781 ลา้นบาท 

5. ตงัเปา้รายไดร้วมของโครงการ RAKxa ประมาณ 276 ลา้นบาท  

6. สดัส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนทนุ (D/E RATIO) ที 1.9 เท่า หากรวมรายไดข้ายทีดนิเปล่าทีเป็นไป

ตามเปา้ทีตงัไว ้D/E RATIO จะลดลงเหลือ 1.4 เท่า ในสินปี 2566 
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 กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกจิระยะกลางถงึระยะยาวของบริษัทสาํหรบัปี 2566 - 2567 มีดงันี 

1. การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขายปี 2566 ยังคงชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไป 

เนืองจากสภาพเศรษฐกจิทียงัไม่ฟืนตวั โดยจะมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนในการขายบา้นของโครงการทีมีอยูใ่นปัจจบุนัก่อน 

2. พรอสเพค ซงึเป็นผูน้าํในดา้นพฒันาโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า และมีแผนจะก่อสรา้งพืนทีคลงัสินคา้และ

โรงงานใหเ้ช่าเพิมอกีประมาณ 400,000 ตารางเมตร ภายในปี 2566 - 2567    

พรอสเพค ประสบความสําเร็จในการสร้างรายได้และกาํไรจากการขายพืนทีคลังสินค้าและโรงงาน

ใหแ้ก่ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์พรอสเพค โลจิสติกสแ์ละอินดัสเทรียล 

(PROSPECT REIT) และยงัคงมีแผนทีจะขายพนืทีคลงัสินคา้และโรงงานทีจะสรา้งใหม่ใหแ้ก่กองทรสัต ์(REIT) ต่อไป 

3. การขายทีดินเปล่าทีไม่พรอ้มพฒันาและทรพัยสิ์นทีไม่ใช่ธุรกิจหลกัออกไป 

ในปี 2566 จะยังคงตังเป้าขายทีดินเปล่าทีไม่พรอ้มพัฒนา เพือนําเงินทีไดม้าลงทุนพัฒนาธุรกิจต่างๆ                        

ตงัเปา้รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าประมาณ 2,100 ลา้นบาท นับตงัแต่ปี 2558 -2565 บริษัทมีรายไดจ้ากขายทีดินเปล่า

รวมประมาณ 5,900 ลา้นบาท กาํไรกอ่นภาษีประมาณ 2,100 ลา้นบาท 

4. การสนบัสนนุในธุรกิจเพือสขุภาพของ RAKxa ภายใตก้ารดาํเนินธรุกิจของ RX Wellness  

RX Wellness ไดล้งทนุในโครงการใหม่คือ RX Wellness Village Sampran และจะมีแผนเปิดโครงการ BH 

Medical Village บางกระเจา้ ซงึจะอยู่ในพืนทีเดียวกบั RAKxa Wellness & Medical Retreat at Bangkrachao และสรา้ง

ทีมงานบรหิารและทีมใหบ้ริการทีแขง็แกร่ง พรอ้มนาํพาแบรนด ์RAKxa ใหเ้ป็นทีรูจ้กัในระดบัโลก 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่   

นายเลิศชัย ลีลายนกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตังแต่มีการเปลียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยเป็น                                 

กลุ่มคณุสเุทพ เขา้มาบริหาร ไดเ้คยกล่าวไวว่้าบริษัทมีทีดินทีไม่ไดพ้ฒันาจาํนวนมาก ควรจาํหน่ายออกไปเพือนาํเงินทีได้

จากการขายมาลงทุนในธุรกิจ จงึอยากจะทราบว่าไดด้าํเนินการไปแลว้หรือไม่อย่างไร โครงการอสงัหาริมทรพัยข์องบรษัิท 

มีอะไรบา้ง มีมลูค่าประมาณเท่าใด และโครงการทีไดส้รา้งเสรจ็แลว้รอจาํหน่ายมีจาํนวนเท่าใด 

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารไดชี้แจงว่า รายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าทีไม่อยู่ในแผนพฒันาตงัแต่ปี 2560 – 2565 

รวมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือขายทีบริษัทยังดาํเนินโครงการอยู่มีจาํนวน 13 

โครงการ มูลค่าโครงการเพือขายประมาณ 1,000 ยนูิต มูลค่ารวมประมาณ 4,000 ลา้นบาท ซงึประกอบดว้ยทีดินทีอยู่ใน

โครงการจดัสรรและอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง  

นายเลิศชยั ลีลายนกุล ผูถ้ือหุน้ ไดส้อบถามเพิมเติมว่า ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้เป็นธุรกิจของบริษัทหรือ

เป็นธรุกจิทีไปลงทนุในบรษิทัอนื 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า ธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเป็นธุรกิจของบริษัท พรอสเพค                                      

ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (“พรอสเพค”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน                        

พรอสเพค 
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นางประภา เอียมอร่ามศรี  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สาเหตุทีทําให้รายได้ของบริษัทในปี 2565 ลดลง                                

เมือเปรียบเทียบกบัรายไดข้องปี 2564 และบรษัิทมีแผนทีจะแกไ้ขอย่างไร และคาดว่าธุรกิจของบริษัทจะเติบโตหรือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดชี้แจงว่า เนืองจากในปี 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าจาํนวน 513 

ล้านบาท ซึงลดลงเมือเปรียบเทียบกับปี 2564 ซึงบริษัทมีรายได้จากการขายทีดินเปล่าจํานวน 908 ล้านบาท                                   

อย่างไรก็ตามเพือให้บริษัทมีรายได้และมีการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทจึงได้วางเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในปี 2566                          

ดงันี (1) ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัยเ์พือขายตงัเป้ายอดขาย 1,400 ลา้นบาท ในโครงการทีกาํลงัดาํเนินการอยู่โดยจะยงั

ไม่มีการเปิดโครงการใหม ่(2) ธุรกิจโรงงานและคลงัสินคา้ใหเ้ช่าจะเรง่ก่อสรา้งพืนทีใหแ้ลว้เสร็จโดยมีแผนส่งมอบพืนทีกว่า 

100,000 ตารางเมตร (3) วางแผนการขายทีดนิเปล่าทีไม่อยู่ในแผนพฒันา  และ (4) ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพมีแผนเปิด

โครงการ Medical Village เป็นการดแูลผูป่้วยหลงัการผ่าตดัใหก้บัโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์ทงัหมดนีเป็นแผนในการสรา้ง

เสรมิรายไดใ้หก้บับริษทั ตามทีไดแ้จง้ใหที้ประชมุรบัทราบไปแลว้กอ่นหนา้นี 

นางสาววรพรรณ งามโรจนวณิชย์ ผู้ร ับมอบฉันทะจากบริษัท บีซีเอช โฮลดิง จ ํากัด ได้สอบถามว่า                                          

ผลการดาํเนินงานปี 2565 หากตดัรายไดจ้ากการขายทีดินเปล่าและสนามกอลฟ์ออก บริษัทจะมีผลขาดทุนค่อนขา้งมาก                          

หากปี 2566 ไม่มีรายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินอืน คาดว่าผลการดาํเนินงานจะเป็นอย่างไร ปี 2565 อตัรากาํไรขนัตน้ดีขึน 

แต่เหตใุดอตัรากาํไรสุทธิลดลง มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอะไรทีเพิมสูงขึนหรือไม่ และจากข่าวทีจะขยายแบรนด ์

RAKxa ไปต่างประเทศ บรษัิทมีเงินทุนขยายโครงการเพียงพอหรอืไม่ 

ประธานเจา้หน้าทีบริหาร ไดช้ีแจงว่า การขายทีดินเปล่าทีไม่พรอ้มพัฒนาเพือนาํเงินทีไดม้าลงทุนในธุรกิจ                      

ทีบริษัทดาํเนินงานอยู่ตามแผนการดาํเนินธุรกิจทีไดว้างไว ้ซงึบริษัทยงัมีทีดินเปล่าทีสามารถขายไดอ้ีกประมาณ 2,000 

ลา้นบาท สาํหรบัการขยายธุรกิจการใหบ้ริการดา้นสขุภาพในต่างประเทศ ในระยะแรกเป็นการปรบัปรุงพฒันา Spa ของ

โรงแรมให้เป็น Wellness Resort and Spa จึงใช้เงินลงทุนไม่มาก สาํหรับโครงการใหญ่อยู่ระหว่างการดาํเนินการ                        

ขอใบอนญุาต 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุน้ ไดส้อบถามเกียวกับ การส่งมอบพืนทีเฟส 1 ของโครงการ BFTZ วังน้อย                      

ใหก้บัผูเ้ช่าแลว้ บริษัทจะรบัรูร้ายไดแ้ละกาํไรประมาณเท่าใด นอกจากนีโครงการก่อสรา้งเพิมเติมบรษัิทสามารถควบคุม

ตน้ทนุไม่ให ้Cost Overrun จากราคาตน้ทนุวสัดกุ่อสรา้งทีมกีารเปลียนแปลงปรบัราคาสงูขึนหรือไม ่ 

นางสาวรชันี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหาร ไดชี้แจงว่า โครงการ BFTZ วงันอ้ย เรมิดาํเนินโครงการเมือปี 2564 

ซึงได้มีการทาํงบประมาณและทาํสัญญากับผู้รับเหมาไว้เรียบร้อยแล้ว เมือมีความผันผวนด้านราคาวัสดุก่อสร้าง                               

จงึไม่ส่งผลกระทบกับบริษัท เมือก่อสรา้งแลว้เสร็จและส่งมอบพืนทีใหก้บัผูเ้ช่าแลว้ บริษัทมีแผนทีจะขายพืนทีคลงัสินคา้

ใหแ้ก ่PROSPECT REIT ในอกีประมาณ 2 ปีขา้งหนา้ 

นายวิโรจน ์ ปรีชาธนโชติ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า ตามทีทริสเรทติงไดป้รับลดระดับเครดิตของบริษัทลงเหลือ 

BB+ บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสียงด้านการเงินอย่างไร การป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงิน                                  

และ ความสามารถในการชาํระหนีของบริษัท  

 



สงิทีส่งมาดว้ย 1 

 

                                                                                8 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ไดชี้แจงว่า บริษัทมีแผนทีจะขายทีดินเปล่าและการขายพืนทีคลังสินค้าให้กับ 

PROSPECT REIT รวมทงัจะสรา้งรายไดจ้ากส่วนอืนๆเขา้มาดว้ย เนืองจากทรพัยส์ินทีจะขายก็มีอยู่จาํกดั ซงึบริษัทก็ได้

ตระหนกัถึงแผนระยะยาวของบริษัท รวมทงัแผนทีจะลดค่าใชจ่้ายเรืองตน้ทุนทางการเงิน และลดสดัส่วนหนีสินทีมีภาระ

ดอกเบียต่อส่วนทนุ (D/E RATIO) 

เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 144 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

771,426,161 หุน้ 

  หลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติรบัรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        

ทีผ่านมาและรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวน

เสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  รบัรอง   จาํนวน        771,426,161 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมร่บัรอง   จาํนวน              0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัประจาํปีสินสุดวันท ี31 

ธันวาคม 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ไ ด้ส รุ ป ร า ย ก า ร ที ส ํา คั ญ ข อ ง                  

งบการเงินรวมของบริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 ซงึไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีของ

บรษัิทแลว้  

สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,864.6 ล้านบาท หนีสินรวม 13,401.8                     

ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,431.4 ลา้นบาท รายไดร้วม 2,562.4 ลา้นบาท ขาดทุนสุทธิ 35.8 ลา้นบาท ขาดทุนต่อหุน้ 

0.03 บาท    

สาํหรบัรายละเอียดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัทซึงอยู่ในรายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 

One Report) ในรูปแบบ QR Code ทีไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแลว้ คณะกรรมการจึงเสนอขอใหที้ประชุมพิจารณา

อนมุตังิบการเงินของบริษัท 

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ในปี 2565 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชมุตามวาระจาํนวน 4 ครงั และไดมี้การประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยไม่มี

ผูบ้ริหาร เพือความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการรายงานถงึปัญหาหรือขอ้จาํกดัทีเกิดขึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

ซงึผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้จาํกดัทีเป็นสาระสาํคญั ทงันีงบการเงินทีนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
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ความถูกต้องแล้ว รวมทังได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้อง                                  

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดอืนๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษัททีได้

จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแลว้  

ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 146 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

775,534,661 หุน้ 

หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ

บริษัทประจาํปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของ             

ผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        775,534,661 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0    เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า                                      

ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 37. กาํหนดใหบ้ริษัท

ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนงึไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบรษัิท  

ทงันี บริษัทไดจ้ัดสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองเพมิเตมิอกี 

บรษัิทมีนโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30 ขนึไปของกาํไรสทุธิในแต่ละปี  

ตามงบการเงินรวมบริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 35.8 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท                          

มีผลการดาํเนินงานกาํไรสทุธิ 383.1 ลา้นบาท คณะกรรมการบรษัิทจงึไดพิ้จารณาและเหน็ว่าบรษัิทควรทีจะจา่ยเงนิปันผล

ประจาํปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยจ่ายจากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท คิดรวมเป็นเงินทงัสิน 120,032,557.26 

บาท (หนงึรอ้ยยีสิบลา้นสามหมืนสองพนัหา้รอ้ยหา้สิบเจ็ดบาทยีสิบหกสตางค)์ ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ของบรษัิททีกาํหนดไว ้ 

เนืองจากการจ่ายเงินปันผลในครงันี เป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมทีบริษัทเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรา                    

รอ้ยละ 25 ผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงนิปันผลไดใ้นอตัรา 25/75 ของเงินปันผลทีไดร้บั 
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โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวันที 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะ

จา่ยเงนิปันผลภายในวนัที 24 พฤษภาคม 2566 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

 นางอารยา รุง่ตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า เมือมีการจา่ยเงนิปันผลในครงันีไปแลว้ บรษัิทจะยงัคงเหลือกาํไร

สะสมเท่าใด 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินไดชี้แจงว่า ในปี 2565 กาํไรสะสม

ของบริษัทเท่ากับ 3,736 ลา้นบาท เมือมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2565 จาํนวนประมาณ 120 ลา้นบาท บริษัทจะมี        

กาํไรสะสมจาํนวนประมาณ 3,616 ลา้นบาท 

 เมือไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้

เลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 147 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

775,545,661 หุน้ 

หลังจากทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 โดยทีประชุมมีมติ

ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 

อนุมตั ิ   จาํนวน        775,545,661 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                          0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                          0  เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน          0 เสียง 

วาระท ี5 พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชุมวา่ วาระนีเป็นเรืองทีจะตอ้งพิจารณาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัทีกาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้

กรรมการทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิทีจะไดร้บัการเลือกตงัใหก้ลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษัิทไดอี้ก ในปี 2566 มีกรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระรวม 3 คน คือ 

 (1)  นางสาวรชันี     มหตัเดชกลุ  

 (2)  นายชยัยพล        ทิมสุธีพนัธ ์  

 (3)  นางสาวดษุฏี      ตนัเจรญิ  ซงึไดล้าออกในระหว่างวาระ โดยใหมี้ผลตงัแตว่นัที 1 เมษายน 2566 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2566 และเสนอชือบุคคลเพือ                  

รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีบริษัทกาํหนดและเผยแพร่ไว้                     

บนเว็บไซตข์องบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและชือผูที้เหมาะสมเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการมายงับรษิทั  
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คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคุณสมบตัิในดา้นต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ความเหมาะสม

ดา้นคณุวฒุิ ประสบการณแ์ละความเชียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในชว่งทีผ่านมาของกรรมการแลว้ เหน็ว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลันกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

จงึเหน็สมควรเสนอขอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาดงันี 

 (1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน 

    (2) เลือกตงัใหน้างสาวรชันี มหตัเดชกุล ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนี                 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

(3) เลือกตังให้นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ ์ซงึเป็นกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนี                      

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

 เลขานุการทีประชุมได้แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า กรรมการทีครบกาํหนดวาระซึงไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตังเป็น

กรรมการอีกวาระหนึงจะขอออกจากหอ้งประชมุก่อนการลงมติของทีประชมุผูถื้อหุน้เพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกับ

ดแูลกจิการทีดี  

 ประธานไดส้อบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่ เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมตโิดยมอบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 เลขานุการทีประชุมได้แจง้วิธีการลงมติในวาระนี โดยขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตงักรรมการเป็น

รายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

 หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมตอินมุตัดิงันี 

 (1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน 

    (2) เลือกตงัใหน้างสาวรชันี มหตัเดชกุล ซงึเป็นกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนี                       

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

(3) เลือกตังให้นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ ์ซงึเป็นกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครังนี                     

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง 

 โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี  

1. กาํหนดใหค้ณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  คน  

เหน็ดว้ย  จาํนวน         775,545,661 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 
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2. นางสาวรชันี มหตัเดชกลุ   

เหน็ดว้ย  จาํนวน         775,545,661 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

3. นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ ์  

เหน็ดว้ย  จาํนวน         775,545,661 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  จาํนวน            0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน                   0 เสียง    

บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง 

วาระท ี6 พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบาํเหน็จกรรมการ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสิริพรรณ ลีวานันท ์กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร

และบญัชีการเงิน ชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า  

คณะกรรมการบรษัิทโดยการพิจารณากลนักรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เหน็ควรเสนอขอใหที้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และเงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2565                       

โดยมีรายละเอียดดงันี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ซงึเป็นอตัราเดียวกบัปี 2565 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชมุสาํหรับ 

1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการเฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชมุ ในอตัราค่าเบียประชมุ ดงันี 

  1.1  ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั  

  1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั  

(2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2565 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2564                     

โดยคาํนวณตามระยะเวลาในการดํารงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2565 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 3 ท่าน  

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 705,000.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2565 

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นางอารยา รุ่งตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยุทธ์ใน                          

การดาํเนินธุรกิจของบริษัท มีการวิเคราะหห์าสาเหตุและแนวทางแกไ้ขเพือใหบ้ริษัทไม่มีผลการดาํเนินงานขาดทุนหรือไม่ 

และในแตล่ะปีบรษิัทมีการประชมุคณะกรรมการกีครงั 
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ประธานไดชี้แจงว่า การกาํหนดกลยุทธ ์วางแผนการดาํเนินงานเป็นบทบาทหนา้ทีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท กรรมการของบริษัทได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท                        

และตามกฏหมายกาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 1 ครงัทุก 3 เดือน บริษัทจึงมีการประชุม

คณะกรรมการอย่างนอ้ย 4 ครงัตอ่ปี  

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 153 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

775,559,448 หุน้ 

หลงัจากทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ ทีประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 และ

เงนิบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2565 ดงันี  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2566 โดยเป็นการจ่ายค่าเบียประชุมสาํหรับคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเฉพาะ

กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ ในอตัราคา่เบียประชมุ ดงันี 

1.1 ประธาน                         25,000 บาทต่อครงั 

 1.2 กรรมการท่านละ             15,000 บาทต่อครงั 

(2) เงินบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2565 ในอตัรา 235,000 บาทต่อคน ซงึเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 โดย

คาํนวณตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2565 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทังสิน 3 ท่าน              

รวมเป็นเงินบาํเหน็จจาํนวน 705,000.- บาท เนืองจากกรรมการบรหิารจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้จง้ขอไม่รบัเงนิบาํเหน็จประจาํปี 

2565 

โดยทีประชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ ดงันี 

  อนมุตั ิ   จาํนวน        775,559,448 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000   

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                           0   เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระท ี7  พจิารณาแตง่ตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2566 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแจงรายละเอยีดใน

วาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า วาระนีจะเป็นการพิจารณาเพือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึงกาํหนดให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการ

พิจารณากลันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังให้            
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นางสาวชรินรัตน ์นพรัมภา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน ์นิธิเกียรติพงศ ์           

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 และ/หรือนางสาวชนารตัน์ จันทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 

9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2566  และกาํหนดค่าตอบแทน

ใหแ้กผู่ส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวนไม่เกนิ 1,650,000 บาท ซงึเพมิขนึ 100,000 บาท เมือเปรยีบเทียบกบัปีทีแลว้  

บริษัททีเป็นสาํนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด และไม่มีความสมัพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

นางสาวชรนิรตัน ์นพรมัภา และนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทเป็นปีที 3 สาํหรบันางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรตพิงศ ์ไดร้บัการเสนอชือเพือแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทเป็นปีที 5 

ทังนี ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น                         

บรษัิท เอส 71 พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั บรษัิทไดมี้การแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานอืน เนืองจากมีความเหมาะสมต่อขนาด

และการดาํเนินธุรกิจ ทังนี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทํางบการเงินรวมให้สามารถดาํเนินการได้ทัน                               

ตามกาํหนดเวลา   

ประธานไดส้อบถามทีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทมาแลว้กีปี และเพือความโปร่งใสในการตรวจสอบบญัชี บริษัทมีนโยบายทีจะเปลียนบริษัทผูส้อบบัญชี

หรือไม่  

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแจงต่อทีประชุมว่า                             

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ซึงเป็นบริษัททีเป็นสาํนักงานสอบบญัชีไดเ้สนอชือผูส้อบบญัชีเพือทาํหน้าที

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทประมาณ 7-8 ปี โดยผูส้อบบัญชีทีลงนามรบัรองงบการเงินของบริษัทนัน                           

บรษัิทไดป้ฏิบตัติามเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซงึกาํหนดใหบ้ริษัท

ตอ้งเปลียนผูส้อบบญัชีเมือครบ 7 ปี และตอ้งเวน้วรรคผูส้อบบญัชีรายเดิม 5 ปี  ซงึบรษิทัก็ไดมี้การดาํเนินการดงักลา่วเพือ

ส่งเสรมิความเป็นอสิระและสรา้งความเชือมนัใหก้บัผูถ้ือหุน้ 

ประธานได้ชีแจงเพิมเติมว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชี                           

มืออาชีพขนาดใหญ่ และผู้สอบบัญชีทีได้รับใบอนุญาตไดป้ฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามเกณฑ ์               

ทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ (ก.ล.ต.) กาํหนด อย่างไรก็ตามบริษัทจะขอรับไว้

พิจารณา 

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

 ก่อนการลงมติในวาระนี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิมเติมรวมเป็นจาํนวน 159 ราย นับจาํนวนหุน้รวมได ้

775,622,148 หุน้ 
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หลังจากทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ทีประชุมมีมติแต่งตังให้นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชี 

รบัอนุญาตทะเบียนเลขที 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรตัน ์นิธิเกียรติพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 7789 

และ/หรือนางสาวชนารตัน ์จนัทรห์วา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที 9052 จากบรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2566  และกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาํนวนไม่เกิน 

1,650,000 บาท โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและ                     

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

  เหน็ดว้ย  จาํนวน        775,622,148 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน                           0 เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000   

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0   เสียง    

  บตัรเสีย  จาํนวน           0 เสียง 

วาระท ี8 พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขข้อบังคับของบรษัิท 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารทีประชมุชว่ยชีแจงรายละเอียดในวาระนีใหที้ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารทีประชมุไดชี้แจงต่อทีประชมุว่า เพือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจาํกดั (ฉบบัที 4) 

พ.ศ.2565 บริษัทจึงควรแกไ้ขข้อบังคับของบริษัทขอ้ 22 ข้อ 28 ขอ้ 29 และข้อ 36 โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญ

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษัทประจาํปี 2566 ทีบรษัิทไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้แลว้ ซงึมีรายละเอยีดดงันี 

ข้อบังคับเดมิ ร่างข้อบังคับใหม่ 

ข้อ 22.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุมไป

ยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นรีบด่วนเพือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท 

จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอืนและกาํหนดวันประชุมให้

เรว็กว่านนักไ็ด ้

              คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย

สามเดือนต่อครงัในเขตจงัหวดัอนัเป็นทีตงัสาํนกังานใหญ่

ของบริษัท หรือจงัหวดัอนืทวัราชอาณาจกัร 

ข้อ 22.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน      

กรรมการหรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุ โดยการส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์

หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ  

ตามหลักเกณฑ์ทีนายทะเบียนกําหนด เว้นแต่ในกรณี

จาํเป็นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ

วิธีการอนืใดและกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านนัก็ได ้ 

             คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย

หนงึครงัทุกสามเดือนในเขตจงัหวดัอนัเป็นทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอืนทัวราชอาณาจักร  ทังนี 

การประชุมคณ ะกรรมการอาจดํา เ นินการผ่ านสื อ

อิเล็กทรอนิกสต์ามทีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
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ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีเช่นนี ใหถ้ือว่า

ทีตงัสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีจดัการประชมุ 

               เมือมีเหตุอันสมควรหรือเพือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตังแต่สองคนขึนไปจะ

ร่ว มกัน ร้อง ขอ ใ ห้ประ ธาน กรรม การ เ รียกป ร ะ ชุม

คณะกรรมการก็ได ้โดยตอ้งระบุเรอืงและเหตผุลทีจะเสนอ

ให้ทีประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนีให้ประธาน

กรรมการเรียกและกาํหนดวนัประชมุภายในสิบสีวนันบัแต่

วนัทีไดร้บัการรอ้งขอ 

 ในกรณีทีประธานกรรมการไม่ดาํเนินการตาม

วรรคสาม กรรมการซงึรอ้งขออาจรว่มกนัเรียกและกาํหนด

วันประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาเรืองทีร้องขอได้

ภายในสิบสีวันนบัแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรค

สาม 

 ในกรณีทีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตใุด

ใหร้องประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

ในกรณีทีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด 

กรรมการตังแต่สองคนขึนไปอาจร่วมกันเรียกประชุม

คณะกรรมการได ้

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

จดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พรอ้ม

ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา 

แลว้แต่กรณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรือง

ดังกล่าวและจัดส่งใหผู้้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี ใหโ้ฆษณาคาํบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวันก่อนวัน

ประชมุไม่นอ้ยกวา่สามวนั 

               ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจดัประชุมไดใ้น

เขตจังหวัดอันเป็นทีตงัสาํนักงานใหญ่ หรือจังหวดัอืนทัว

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

จดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พรอ้ม

ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา 

แลว้แต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรือง

ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี ใหโ้ฆษณาคาํบอก

กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกนัสามวันก่อนวัน

ประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั หรืออาจใชว้ิธีการโฆษณาทาง

สืออิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ตามหลกัเกณฑที์นายทะเบียน

กาํหนด 

              บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

หากผูถ้ือหุน้ไดแ้จง้ความประสงคห์รือใหค้วามยินยอมไว้

แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ทีนาย

ทะเบียนกาํหนด 
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               ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้               

ในเขตจังหวัดอนัเป็นทีตงัสาํนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอืน

ทวัราชอาณาจกัร หรือประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกสต์ามที

บัญญัติ ไ ว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่ า น สื อ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีเช่นนี ใหถื้อว่าทีตงัสาํนักงาน

ใหญ่ของบรษิัทเป็นสถานทีจดัการประชมุ 

ขอ้ 29. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า

คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทังหมด 

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด                           

เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึงชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึง

มาเขา้รว่มประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไว ้หาก

ว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็น

การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ 

และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด

วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการ    

นงัเป็นประธานทีประชมุ ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ร่วมประชมุ ถา้มีรองประธาน

กรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุม 

ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าทีได ้ก็ให้ทีประชุมเลือกตังผูถื้อหุน้คนหนึงซงึไดเ้ข้า

รว่มประชมุเป็นประธาน 

ขอ้ 29. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า

คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผู้ถือหุ้นทังหมด 

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

การมอบฉันทะตามวรรคหนึงอาจดาํเนินการโดย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการทีมี

ความปลอดภัยและเชือถือได้ว่าการมอบฉันทะนันได้

ดําเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทังนี  ตามหลักเกณฑ์ทีนาย

ทะเบียนกาํหนด 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใด                  

เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึงชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึง

มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกาํหนดไว้    

หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผู้ถือหุน้นันมิใช่

เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุม

ใหม่ และใหส้่งหนังสือนดัประชมุไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า

เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคับว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการ                           

นงัเป็นประธานทีประชมุ ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการหรอื

ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ร่วมประชมุ ถา้มีรองประธาน

กรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุ 

ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าทีได ้ก็ให้ทีประชุมเลือกตังผู้ถือหุน้คนหนึงซงึได้เข้า

รว่มประชมุเป็นประธาน 

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเ งินประเภทอืน

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล 

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่ง เงินปันผลจากเงินประเภทอืน

นอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่หา้มมิใหแ้บง่เงนิปันผล 
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เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกัน 

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุม                  

ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เ ป็นครังคราวในเมือเห็นว่าบริษัท                     

มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ที

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหนึงเดือน

นับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทงันี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้และให้

โ ฆ ษ ณ า คํา บ อ ก ก ล่ า ว ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล นั น ใ น

หนงัสือพิมพด์ว้ย 

เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกัน 

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากทีประชุม                      

ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เ ป็นครังคราวในเมือเห็น ว่าบริ ษัท                             

มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน และรายงานให้ที

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายในหนึงเดือน

นับแต่วันทีทีประชุมผู ้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทงันี ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และให้

โ ฆ ษ ณ า คํา บ อ ก ก ล่ า ว ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล นั น ใ น

หนังสือพิมพ์ด้วย หรืออาจใช้วิ ธีการโฆษณาทางสือ

อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ตามหลักเกณฑ์ทีนายทะเบียน

กาํหนด 

ประธานสอบถามทีประชมุว่า มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีขอ้สอบถามหรือไม่  

นายกติตยิศ  อาภาเกียรตวิงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเกียวกบัค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขขอ้บงัคบั  

เลขานุการทีประชุมได้ชีแจงว่า หลังจากทีประชุมผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติ บริษัทก็จะมอบหมายให้สาํนักงาน

กฏหมายจัดเตรียมเอกสารเพือยืนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ โดยมีค่าบริการวิชาชีพ                       

ของสาํนักงานกฎหมายและค่าธรรมเนียมของทางราชการในจาํนวนทีไม่สูง พิจารณาได้จากบริษัทจดทะเบียนใน                                

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลายๆ บริษัทก็ได้มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพือให้สอดคล้องกับกฎหมายทีได้มี                        

การแกไ้ขเชน่กนั 

นางอารยา รุ่งตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับข้างต้นจะทําให้บริษัทจัดการประชุม                         

ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนการจดัประชมุทีโรงแรมหรือไม่  

ประธานไดชี้แจงว่า บรษัิทจะยงัคงพยายามจดัการประชมุรูปแบบเดิมเพือจะไดพ้บกบัผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม

ขนึอยูก่บัสถานการณต์า่งๆ ประกอบกนัดว้ย  

เมือไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดมีข้อสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมาย                  

ใหเ้ลขานกุารทีประชมุช่วยดาํเนินการเกียวกบัการลงมติในวาระนี 

หลงัจากทีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ ทีประชมุมีมตอินมุตัอินมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 22 ขอ้ 28 ขอ้ 29 

และข้อ 36 โดยใหย้กเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพือใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด                      

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ โดยทีประชมุมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนน

เสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
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 อนมุตั ิ   จาํนวน        775,622,148  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

  ไมอ่นมุตั ิ  จาํนวน                           0 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000  

  งดออกเสียง  จาํนวน                           0  เสียง   คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  บตัรเสีย  จาํนวน            0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระท ี9 พจิารณาเรืองอนื ๆ 

นายเลิศชัย  ลีลายนกุล ผูถ้ือหุน้ สอบถามเกียวกับ พืนทีโครงการใหเ้ช่าของพรอสเพคจาํนวน 1,000,000  

ตารางเมตร จะมีรายไดแ้ละกาํไรสุทธิเท่าใด  

นางสาวรชันี มหตัเดชกุล กรรมการบริหาร ไดชี้แจงว่า พืนทจีาํนวน 1,000,000 ตารางเมตร เป็นพืนทีโครงการ

ทงัหมดของพรอสเพค ไดก้อ่สรา้งโรงงานและคลงัสินคา้แลว้เสร็จกว่า 600,000 ตารางเมตร โดยขายให ้PROSPECT REIT   

ไปแลว้กว่า 300,000 ตารางเมตร ปัจจุบันจะมีพืนทีใหพ้รอสเพคดาํเนินงานก่อสรา้งและปล่อยเช่าประมาณ 292,000                       

ตารางเมตร ในปี 2565 พรอสเพคมีรายไดป้ระมาณ 490 ลา้นบาท อตัราสว่นกาํไรขนัตน้ประมาณ 65% 

นายสมชยั  สชุาติเจริญยิง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงคราม

ยูเครนจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และแนวโนม้ผลการดาํเนินงานของบริษัทในไตรมาสที 1 และ ไตรมาสที 2 ของ                

ปี 2566 คาดว่าจะเป็นอย่างไร   

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพของบริษทั เนืองจากบริษัทเนน้กลุ่มลูกคา้ต่างชาติเป็นหลกั โครงการรกัษเปิดดาํเนินโครงการมากว่า 

2 ปี กลุ่มลูกค้าทีมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นคนไทยประมาณ 70-80% แต่ปัจจุบันนีกลุ่มลูกค้าทีมาใช้บริการเป็น

ชาวตา่งชาต ิ70-80% แลว้ ในส่วนของธุรกจิโรงงานและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 และ

สงครามยเูครนนอ้ยมาก คาดว่าในไตรมาสที 2 ของปี 2566 บริษัทจะมีรายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินของพรอสเพคใหก้ับ 

PROSPECT REIT   

นายศภุกร ชนิพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเกียวกบั โครงการ รกัษ จะคุม้ทุน (Break Even) ไดภ้ายในปีนี

หรือไม่  

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารไดชี้แจงว่า อตัราส่วนการเข้าพัก (Occupancy Rate) จุดคุม้ทุนของโครงการรักษ  

อยู่ประมาณ 33-35% ช่วงเปิดโครงการมีอัตราการเขา้พกัเฉลียเท่ากบั 10% ปี 2565 มีอตัราการเขา้เฉลียที 15% สงูสดุที 

21% คาดว่าไตรมาสที 4 ปี 2566 ซงึเป็นชว่ง High Season มีแนวโนม้อตัราส่วนการเขา้พกัเพมิขนึ  

นางอารยา รุ่งตระกลู ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า บริษัทควรเพิมทุนแทนการออกหุน้กูซ้งึบริษัทจะตอ้งมีการจ่าย

ดอกเบียหรือไม่  

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า เนืองจากบริษัทมีทรัพย์สินทีสามารถขายมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน                         

ของบริษัทได ้นอกจากนีในส่วนของธุรกิจโรงงานและคลังสินคา้ใชเ้ช่าบริษัทก็จะมีการขายทรพัยสิ์นเขา้กองทรสัต ์และ

ธุรกิจใหบ้ริการดา้นสุขภาพบริษัทคาดว่าจะสามารถสรา้งผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้ดงันนั การเพมิทุน

จงึน่าจะเป็นแนวทางสดุทา้ย 
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นายกิตติยศ  อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า อาคารมันคงซงึตงัอยู่ทีถนนบรรทดัทอง เป็นกรรมสิทธิ

ของบรษัิทหรือไม ่  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารไดชี้แจงว่า อาคารดงักล่าวไม่ใช่กรรมสิทธิของบริษัท เนืองจากสินสดุระยะเวลาการ

เชา่ระหว่างบริษัทกบัสาํนกังานจดัการทรพัยส์นิจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัแลว้ 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า บริษัทมีแผนทีเลิกทาํธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย

หรือไม่ และบรษิัทมีแผนทีจะใหพ้รอสเพคเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารได้ชีแจงว่า ตามทีไดร้ายงานผลการดาํเนินงานให้ทีประชุมรับทราบไปแล้วนัน                     

บริษัทมีทีดินทีสามารถสรา้งยอดขายประมาณ 4,000 ลา้นบาท หากบริษัทสามารถขายไดป้ระมาณ 1,500 ลา้นบาทต่อปี 

บรษัิทก็จะตอ้งใชเ้วลาในการขายประมาณ 3 ปี ดงันนั ในระหว่างนีบริษัทจงึยงัมีเวลาในการพิจารณาการเปิดโครงการใหม่ 

สาํหรับพรอสเพคในอนาคตหากจะมีการขยายโครงการและใช้เงินทุนก็อาจจะมีการพิจารณาเรืองการจดทะเบียนใน          

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

นายชยพล ประเสริฐกมลชยั ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า ปัจจบุนักลุ่มลกูคา้ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทคือ

กลุม่ใด และจะมีโครงการขยายเพิมเติมในพืนทีเดมิหรือพืนทีส่วนภูมิภาคหรือต่างจงัหวดัหรือไม่  บรษัิทมแีบรนดอ์ะไรบา้ง 

แต่ละแบรนดใ์ชก้บักลุ่มลูกคา้ประเภทใด บรษิัทมีทีดนิเท่าไร ทีดนิตงัอยู่ทีใด ภาษีทีดนิใหม่กระทบหรือสรา้งภาระให้บริษัท

หรือไม่ วิธีการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบตัวเลขตามเอกสารหรือมีการไปตรวจสอบตาม

โครงการตา่งๆของบรษัิท  

ประธานเจา้หน้าทีบริหารไดชี้แจงว่า บริษัทมีทีดินทีพฒันาสรา้งขาย เป็นยอดขายประมาณ 4,000 ลา้นบาท 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษัทจะเป็นกลุ่มบา้นแนวราบระดบัราคา 3 ลา้นบาท ทงันี บริษัทยงัไม่มีนโยบายขยายโครงการไป

ต่างจังหวัด โครงการของบริษัทเป็นทาวน์โฮมส ์ บ้านแฝด บา้นเดียวภายใต้แบรนด์ชวนชืน ทังนี บริษัทมีทีดินเปล่า                            

ไม่พฒันาประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยเป็นทีดินในต่างจงัหวดัประมาณ 500 ลา้นบาท ซงึยากต่อการพฒันาทาํโครงการ                             

เชน่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้  

กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินไดชี้แจงเพิมเติมว่า ผูส้อบบัญชี                   

จะมีการเขา้ตรวจทีโครงการของบริษัทดว้ย โดยผูส้อบบัญชีจะมีวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานว่าทรพัยสิ์นของบริษัท 

เพือใหไ้ดข้้อมูลทีถูกตอ้ง ครบถว้น และเชือถือได ้ก่อนจะลงนามรบัรอง ในส่วนของภาษีทีดินใหม่มีผลกระทบกบับริษัท                   

อยู่บา้ง ซงึในปีทีผ่านมารฐับาลกไ็ดมี้การออกมาตรการผ่อนผนั 

ทงันี ในระหว่างการประชุมจนถงึเวลาปิดการประชมุไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชุมเพิมเติมจนทาํใหมี้ผูถื้อหุน้

มาเข้าร่วมประชุมทังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 159 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ได ้775,622,148 หุน้ คิดเป็น                 

รอ้ยละ 71.0794 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 
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หลงัจากนนั ทีประชมุไม่มีเรืองอืนใดทีจะพิจารณาต่อไปแลว้ ประธานในนามของคณะกรรมการบรษิัทไดก้ล่าว

ขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุมและใหก้ารสนบัสนุนกิจการของบริษัทมาดว้ยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม

เมือเวลา 15.57 น. 

 

  ลงชือ.........................................................ประธานทีประชมุ 

                                                                                               (นายสเุทพ วงศว์รเศรษฐ)  
                                                                            


